

Cư Bao, ngày tháng 6 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO
Kiểm điểm của tập thể Chi ủy chi bộ Ngô Quyền
nhiệm kỳ 2020- 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tổng số đảng viên trong chi bộ tính đến tháng 6/2022, tổng số 28 đảng viên, chi bộ có 5 đồng chí chi ủy viên.

Đảng viên chính thức 28 đồng chí, đảng viên dự bị: 0, đảng viên nữ: 14, đảng viên là người dân tộc:1.

Tôn giáo: không.

Đảng viên có tuổi đảng chính thức lớn nhất 29 năm, đảng viên có tuổi đảng chính thức nhỏ nhất 06 tháng.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học 27 đồng chí, cao đẳng 01 đồng chí (hiện nay không có lớp để tham gia học đại học).

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp 03 đồng chí, 01 đồng chí đang học trung cấp, sơ cấp 23 đồng chí, 01 đồng chí chưa có chứng nhận sơ cấp.

Nhiệm vụ của các đồng chí trong Chi ủy:

1. Đồng chí Nguyễn Tá Hùng- Bí thư Chi bộ

Chịu trách nhiệm chung và chủ trì mọi công tác của Chi ủy, Chi bộ, giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Chi ủy, Chi bộ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã và của Chi bộ; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Chi ủy và sinh hoạt Chi bộ; chủ trì các phiên họp của Chi ủy và sinh hoạt Chi bộ; phân công cấp ủy viên, đảng viên thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Nắm các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm định hướng hoạt động của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là chủ trì hoạt động công tác của đơn vị, công tác xây dựng đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và công tác an ninh trật tự.

Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình trong Chi bộ.

2. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Chi bộ

Có trách nhiệm cùng Bí thư chuẩn bị nội dung các buổi sinh hoạt của Chi bộ; chủ động đề xuất với Chi ủy và đồng chí Bí thư về những vấn đề cần tập trung lãnh đạo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phó Bí thư thay mặt bí thư chủ trì công tác đảng theo ủy quyền của đồng chí bí thư, khi bí thư vắng mặt; ký một số văn bản của Chi ủy, Chi bộ khi đồng chí bí thư ủy quyền.

Phụ trách hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm giám sát thu, nộp và sử dụng đảng phí đúng quy định.

3. Đồng chí Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa-Chi ủy viên-thư kí chi bộ

Thư kí ghi diễn biến cuộc họp. Quản lý thu chi đảng phí thực hiện các nghiệp vụ kế toán của Chi bộ theo đúng quy định hiện hành của Đảng, của Nhà nước. Nhiệm vụ giúp bí thư trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của nhà trường và của Chi bộ, chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Chi bộ, tiếp nhận và xử lý các văn bản đi, đến của Chi bộ theo quy định của Đảng, của Nhà nước và của thôn, của Chi bộ nhà trường.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy-Chi ủy viên- Thư kí ghi nghị quyết Chi bộ.

Làm công tác tổ chức, điểm danh đảng viên trong các cuộc họp, phụ trách công tác chỉ đạo văn nghệ, TDTT trong Chi bộ. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ động đề xuất ý kiến với Chi ủy để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ công việc mà mình phụ trách.

5. Đồng chí La Văn Lý Chi -ủy viên

Nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì sĩ số, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo của Chi uỷ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

Thuận lợi: Các đồng chí trong Chi uỷ luôn đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng lãnh đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Chi uỷ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, nhận được sự đồng lòng ủng hộ cao của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Khó khăn: Trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi uỷ Chi bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phải đồng thời tiến hành nhiều hoạt động lớn như kiểm định chất lượng, đánh giá lại công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới giáo dục một cách toàn diện trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường đang xuống cấp, lạm phát tăng cao, đời sống của giáo viên còn nhiều khó khăn, nên cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt trong tình hình dạy học nhiệm kỳ vừa qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc dạy học trực tuyến, trực tiếp đan xen. Chất lượng khi dạy học online chưa đạt hiệu quả như mong muốn, học sinh tham gia học trực tuyến thiếu thiết bị, đường truyền mạng internet không ổn định, thiết bị học của học

sinh chủ yếu là smart phone nên dung lượng pin không đủ để tham gia học cả buổi.

Trong tình hình đó, Ban Chi uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, nhưng đồng thời còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Ban Chi uỷ xin kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi uỷ trong nhiệm kỳ như sau:

I/ NHỮNG ƯU ĐIỂM

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giáo dục. Trong năm học 2019-2020, 2020-2021 và năm học 2021-2022 vừa qua 100% cán bộ, giáo viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ, trên đa phần được công nhận là lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày một tăng.

Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học.

Năm học 2019-2020: Tập thể LĐTT: Không đạt, Công Đoàn: xếp Khá, Đội TNTP xếp loại xuất sắc, Đoàn TN: Vững mạnh, CSTĐ cơ sở: 8 đồng chí, LĐTT: 52 đồng chí, chủ tịch UBND Thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen: 8 đồng chí, chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 1 đồng chí.

Năm học 2020-2021: Tập thể LĐTT: Không đạt, Công Đoàn: xếp loại tốt, Đội TNTP xếp loại xuất sắc, Đoàn TN: Vững mạnh, CSTĐ cơ sở: 6 đồng chí trong đó đảng viên 5 đồng chí, LĐTT: 51 đồng chí trong đó đảng viên 29 đồng chí, chủ tịch UBND Thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen: 3 đồng chí trong đó đảng viên 02 đồng chí, chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 1 đồng chí trong đó đảng viên 01 đồng chí.

Năm học 2021-2022 nhà trường đề nghị cấp trên đạt tập thể lao động tiên tiến, Công Đoàn đạt vững mạnh, Đoàn vững mạnh, Liên Đội xuất sắc. Chiến sĩ thi đua: 7 đồng chí, lao động tiên tiến: 46 đồng chí. Bằng khen 03 đồng chí, giấy khen 03 đồng chí.

2. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Chi uỷ luôn nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong Chi bộ; thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; thẳng thắn đóng góp ý kiến phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng vào Bản kiểm điểm của các đồng chí Đảng viên.

Chi uỷ luôn lãnh đạo Chi bộ làm tốt việc giữ gìn uy tín của Đảng, của Chi bộ, 100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Quy định về 19 điều đảng viên không được làm, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

Về Chi bộ năm 2020 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên HTXSNNV: 05 đồng chí, HTTNV: 23 đồng chí, cấp trên khen thưởng 05 đồng chí đảng viên HTXSNNV.

*** Kết quả chi bộ**

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

100 % Đảng viên trong chi bộ được đánh giá phân loại chất lượng hàng năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó 3-4 đồng chí trở lên được cấp trên khen thưởng. Đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Về chi bộ năm 2020 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên HTXSNNV: 05 đồng chí, HTTNV: 23 đồng chí, cấp trên khen thưởng 05 đồng chí đảng viên HTXSNNV.

Về chi bộ năm 2021 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên HTXSNNV: 06 đồng chí, HTTNV: 22 đồng chí, cấp trên khen thưởng 06 đồng chí đảng viên HTXSNNV.

Giới thiệu từ 3-4 Đoàn viên, công Đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, ít nhất kết nạp 02 đảng viên mới trở lên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 3 đồng chí tham gia học lớp nhận thức về đảng, trong đó có 2 đồng chí tham gia học (1 đồng chí không tham gia), kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ được 1 đồng chí. Trong nhiệm kỳ không đạt chỉ tiêu đề ra đối với việc giới thiệu quần chúng học lớp nhận thức về đảng và kết nạp đảng viên mới.

Đã tham mưu cấp trên đưa quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng năm 2022, hướng dẫn viết lí lịch 01 đồng chí.

3. Về đạo đức, lối sống

Ban Chi uỷ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, như: tuyệt đối tin tưởng ở sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Đảng, không phát ngôn xuyên tạc làm sai lệch chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện NQ TW4 khóa XII đăng kí các nội dung học tập theo chỉ thị 05-CT-TW của Bộ chính trị. Thực hiện theo tấm gương Bác sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Làm tốt việc lãnh đạo công tác giáo dục đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, là tấm gương về đạo đức cho học sinh noi theo.

Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định; luôn nêu gương những đảng viên thực hiện tốt theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với Chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú thường xuyên.

Chi bộ luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100 % đảng viên thực hiện cam kết, đăng kí tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 30/5/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021”.

Trong nhiệm kỳ không có đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ

Sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, dựa trên Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, Chi ủy đã tham mưu cho Chi bộ đã xây dựng được Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ.

Kết quả làm việc theo Quy chế của Chi bộ, Chi ủy: Chi bộ đã xây dựng được nguyên tắc làm việc tập trung, dân chủ theo nguyên tắc của Đảng, quan hệ

giữa cấp uỷ với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên luôn cởi mở, thẳng thắn, chân tình và thân ái với tinh thần đoàn kết, hợp tác, cộng tác của tình đồng nghiệp, đồng chí.

Chi bộ, Chi uỷ luôn đặt lợi ích của Chi bộ, Đảng bộ, của Đảng lên trên lợi ích của mỗi cá nhân. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, của đất nước.

Hàng tháng, Chi bộ, Chi uỷ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ để tổ chức học tập nghị quyết, triển khai các văn bản của cấp trên, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong thời gian tiếp theo.

Chi uỷ, Chi bộ luôn triển khai và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, những điều công chức, viên chức không được làm.

100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt các Nghị quyết trên.

Ban Chi uỷ giữ vững và duy trì tốt nề nếp họp định kỳ một tháng 1 lần và họp bất thường khi cần.

Trong sinh hoạt đảm bảo đổi mới sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú như: học tập nghị quyết, tìm hiểu tình hình trong nước, thế giới, bàn chương trình hành động, đóng góp ý kiến xây dựng Chi bộ, phê bình đảng viên...theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt Chi bộ.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng

Về chi bộ năm 2020 được cấp trên khen thưởng 05 đồng chí đảng viên HTXSNV.

Về chi bộ năm 2021 được cấp trên khen thưởng 06 đồng chí đảng viên HTXSNV, 1 đồng chí được khen thưởng chuyên đề.

Năm 2020 chi bộ đã kiểm tra 14/28 đồng chí đảng viên chiếm tỷ lệ 50 %. Kết luận 100% đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra.

Năm 2021 chi bộ đã kiểm tra 15/29 đồng chí đảng viên chiếm tỷ lệ 51,7 %. Kết luận 100% đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra.

Năm 2022 chi bộ đã kiểm tra 12/27 chính thức (01 đồng chí dự bị), chiếm tỷ lệ 44,4 %. Kết luận đảng viên chấp hành tốt và chấp hành nội dung được kiểm tra.

*** Nguyên nhân của những ưu điểm:**

Sở dĩ trong nhiệm Kỳ qua, Ban Chi uỷ đã đạt được những kết quả, có những ưu điểm trên là do:

Thứ nhất, nội bộ Chi uỷ luôn đoàn kết, thống nhất cao. Mỗi đồng chí trong Chi uỷ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn có ý thức cầu thị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân; có thái độ tích cực trong việc phê bình và tự phê bình lẫn nhau.

Thứ hai, Ban Chi uỷ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

Thứ ba, Ban Chi uỷ luôn nhận được sự ủng hộ, sự thẳng thắn đóng góp ý kiến phê bình, xây dựng của toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các giáo viên trong trường.

Tập thể Chi bộ đã tuyên truyền cho CBGVNV, cha mẹ và các em học sinh thực hiện nhiệm vụ kép vừa tổ chức phòng chống dịch, vừa tổ chức dạy học trực tuyến, vuvad dạy học trực tiếp.

III/ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ban Chi uỷ đôi lúc chưa lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hoặc có lúc chưa tham mưu kịp thời cho Chi bộ trong công tác lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục. Vì thế đã ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả, chất lượng giáo dục của nhà trường, như chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển giáo dục của đất nước, chưa tạo ra được sự đột phá trong công tác giáo dục, vẫn có một số ít giáo viên còn có thái độ trung bình chủ nghĩa, ngại phấn đấu, chưa coi trọng danh dự và uy tín nhà giáo uy tín của nhà trường, hàng năm số học sinh bỏ học còn cao. Chưa phát triển được quần chúng kết nạp Đảng theo chỉ tiêu Đảng uỷ giao..

2. Về thực hiện quy chế và phương thức lãnh đạo của Chi uỷ

Có lúc còn máy móc, chưa có sự linh hoạt, sáng tạo, nên hiệu quả lãnh đạo đôi khi chưa cao, phương thức làm việc có khi còn lúng túng, nhất là chưa tìm ra phương thức lãnh đạo thật sự tối ưu để làm thay đổi nhận thức của giáo viên về việc phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi ở các phân môn nhằm nâng cao uy tín, danh dự người thầy.

***Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm**

Ban Chi uỷ đôi khi còn chưa làm hết trách nhiệm của mình, hoặc mãi lo nhiệm vụ chuyên môn mà có lúc sao nhãng nhiệm vụ lãnh đạo. Tình trạng học sinh bỏ học hàng năm cao, chất lượng đại trà học sinh còn yếu, kém nhiều, một phần do đặc thù trường có tới 43% là học sinh đồng bào dân tộc. Sự chỉ đạo của Chi uỷ và tham mưu với các cấp chưa quyết liệt. Công tác phát triển Đảng còn trì trệ một phần do quần chúng trong trường không có ý chí phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng, đối tượng giáo viên không tăng.

Các đồng chí trong Chi uỷ còn đôi khi ngại đấu tranh, chưa dám thật sự thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, giáo viên trong đơn vị.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC

Ban Chi uỷ phải luôn đoàn kết, thống nhất, mỗi đồng chí trong Chi uỷ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân, luôn lấy đấu tranh phê bình và tự phê bình làm động lực phát triển. Đồng thời phải coi trọng và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Ban Chi uỷ phải xây dựng được một quy chế làm việc khoa học, sáng tạo; phải xây dựng được phương thức lãnh đạo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, trên cơ sở nguyên tắc chung của đường lối lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức và kỷ luật Đảng.

Ban Chi uỷ phải luôn luôn xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ với Chính quyền, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Ban Chi uỷ phải biết dựa vào sức mạnh trí tuệ, sức mạnh đoàn kết thống nhất của Chi bộ và tập thể giáo viên, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Luôn nắm bắt tình hình, chủ động, linh hoạt giải quyết, tháo gỡ khó khăn, phát huy thuận lợi để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã (b/c);
- Chi uỷ (thực hiện);
- Đảng viên trong Chi bộ (thực hiện);
- Các tổ chức đoàn thể ((thực hiện);
- Lưu Chi bộ.

**T/M CHI BỘ
BÍ THƯ**

Nguyễn Tá Hùng